

Khái quát tình hình, đặc điểm xã Việt Hồng

** Sự hình thành xã Việt Hồng*

Trước cách mạng tháng tám năm 1945 thôn Cổ Chằm và thôn Quan Khê là hai xã riêng biệt thuộc tổng Đại Điền Phủ Thanh Hà cũ. Đến tháng 03 năm 1946 được sát nhập thành một xã lấy tên là xã Minh Đức sau rồi đổi tên thành xã Việt Hồng và hình thành hai thôn được gọi là thôn Cổ Chằm và thôn Quan Khê. Riêng thôn Cổ Chằm địa bàn rộng dân đông được chia thành sáu xóm (từ xóm 1 đến xóm 6).

Đến năm 2018 theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương thôn Cổ Chằm được tách thành hai thôn (thôn Cổ Chằm 1 và thôn Cổ Chằm 2). Như vậy đến nay xã Việt Hồng có ba thôn đó là: thôn Quan Khê, thôn Cổ Chằm 1 và thôn Cổ Chằm 2.

** Địa lý, đất đai và dân số*

- Xã Việt Hồng có vị trí nằm ở phía Đông Bắc của huyện Thanh Hà.
- Phía Đông giáp xã Thanh An.
- Phía Tây giáp xã Hồng Lạc.
- Phía Nam giáp xã Cẩm Chế và xã Tân Việt.
- Phía Bắc giáp xã Cổ Dũng + Tuấn Hưng huyện Kim Thành.

Xã Việt Hồng cách đường quốc lộ 5 (*Hà Nội- Hải Phòng*) khoảng 2 km theo đường chim bay, có đường tỉnh lộ 390B từ quốc lộ 5 đi thị trấn Thanh Hà chạy qua. Phía sau làng có sông Rạng với chiều dài qua địa phận của xã gần 2,49 km với địa lý có đường Bộ, đường Sông như trên là điều kiện thuận lợi để xã Việt Hồng giao lưu buôn bán phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương khác.

+ Về đất đai:

Diện tích tự nhiên của xã Việt Hồng là 579,13 ha trong đó diện tích canh tác 338,6 ha vốn là vùng chiêm trũng nên quá nửa là cây lúa 1 vụ/năm. Ngày nay đã được cải tạo, chuyển đổi cây trồng nên hầu hết diện tích đất trồng cây ăn quả lâu năm và ngắn ngày (như cây vải thiều, ổi, đu đủ, quýt...). Chỉ còn khoảng 80 ha là cây lúa.

+ Về Dân số:

Trước đây Dân số xã Việt Hồng không nhiều, thưa thớt quá trình phát triển qua các thời kỳ đến nay toàn xã có 5.138 khẩu với 1.688 hộ.

** Đời sống Văn hóa - xã hội*

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Việt Hồng đã tập chung khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất không ngừng tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh. Hệ thống đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, đường nội đồng được quan tâm các và bê tông hóa đáp ứng được việc đi lại, lưu thông buôn bán và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt từ 50-60 triệu đồng/người/năm. Đời sống, thu nhập của người dân đã được cải thiện và nâng cao, số hộ xây nhà kiên cố cao tầng, năm sau cao hơn năm trước. khoảng 90-95 % số hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn và đi lại, đặc biệt có hộ còn mua được ô tô làm dịch vụ tham quan du lịch.

- Đẩy mạnh phát triển giáo dục xã đã đầu tư xây dựng trường lớp tạo điều kiện cho việc dạy và học tốt nhất đối với con em địa phương đến nay cả 3 cấp học đều được cấp trên công nhận là trường chuẩn quốc gia.

- Quan tâm đầu tư xây dựng trạm y tế và y tế cộng đồng để phục vụ sức khỏe người dân. Đầu tư và vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa, sân chơi thể thao ở các cơ sở thôn xóm, xây dựng sân vận động trung tâm xã, nhà câu lạc bộ thể thao. Công làng được xây dựng khang trang, cổ kính với nguồn kinh phí xã hội hóa.



Cổng Làng Cổ Chấm

Đặc biệt địa phương đã nhiều lần xây và nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xứng tầm với những công hiến của các anh hùng liệt sỹ thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn và là nơi để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

- Đến nay Việt Hồng cả ba thôn đều đạt Làng văn hóa xã Việt Hồng. Năm 2017 được trên công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.



Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng

- Đảng bộ xã Việt Hồng thành lập ngày 8/8/1947 từ lúc chỉ có 3 đảng viên (là chi bộ đảng xã Việt Hồng) sau khi hòa bình chi bộ phát triển về số lượng và theo yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ đảng đã được đổi tên thành Đảng bộ đến nay Đảng bộ xã Việt Hồng có 213 Đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc.

Trải qua 3 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới cũng như công cuộc đổi mới hiện nay Đảng bộ xã Việt Hồng đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tích trong kháng chiến cũng như trong lao động sản xuất. Đảng bộ và nhân dân xã Việt Hồng đã được nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng một huân chương chiến công hạng ba và phong tặng Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ.